

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : **444**/UBND-KT

Hung Yên, ngày **28** tháng 3 năm 2013

Về việc báo cáo tình hình sử dụng và xin gia hạn thời gian hoàn trả tạm ứng vốn KBNN nguồn vốn dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và dự án đường bên của tuyến đường này để thực hiện công tác GPMB.

Kính gửi: Bộ Tài chính

Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa phận tỉnh Hưng yên và tỉnh Hà Nam là tuyến đường bộ quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nhất là hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Tại địa phận tỉnh Hưng Yên gồm: Tuyến chính được phê duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải; Đường bên được phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Để hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong khi các dự án gặp khó khăn về vốn, tại văn bản số 4127/BTC-KBNN ngày 24/3/2012 Bộ Tài chính đã đồng ý tạm ứng 200 tỷ đồng vốn kho bạc nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bên.

Ngay sau khi được Bộ Tài chính cho phép tạm ứng vốn, Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đã tích cực phối hợp với Sở Tài chính - Kho bạc nhà nước triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiến hành làm các thủ tục để rút vốn tạm ứng về ngân sách địa phương và tiến hành giải ngân theo tiến độ và chứng từ của công trình để giải phóng mặt bằng. Tổng cộng 2 đợt rút là: 162 tỷ đồng cụ thể :

Ngày 8/8/2012 rút đợt I: 40 tỷ đồng.

Ngày 16/10/2012 rút đợt II: 122 tỷ đồng.

Số còn lại chưa rút tạm ứng từ ngân sách trung ương về ngân sách địa phương là: 38 tỷ đồng.

Trong số 162 tỷ đồng đã rút về ngân sách địa phương thì số rút **122** tỷ đồng chưa tiến hành giải ngân được vì Công văn số 4127/BTC-KBNN chỉ cho tạm ứng cho dự án đường bên trong khi chứng từ thanh toán chi chung cả 2 dự án đường bên và đường chính. Địa phương cũng đã có Công văn đề nghị Bộ Tài chính cho phép sử dụng nguồn vốn tạm ứng trên để thanh toán cho cả đường chính và đường bên, song đến thời điểm hiện tại chưa được chấp thuận.

Mặt khác, tính đến thời điểm hiện nay, theo cam kết vay vốn thì đã đến kì trả nợ gốc vốn vay tạm ứng( 12 tháng kể từ ngày rút vốn). Thêm vào đó, theo Báo cáo của KBNN thông báo, phí tạm ứng vốn KBNN của 162 tỷ đồng là **1.237.600.000đ**( tính từ 8/8/2012 đến ngày 28/2/2013).

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo và kính đề nghị Bộ Tài chính cho phép địa phương được tiếp tục sử dụng sử dụng 160 tỷ ( bao gồm cả 122 tỷ đã rút vốn và 38 tỷ chưa rút về ngân sách địa phương do hết niên độ ngân sách) để thanh toán giải phóng mặt bằng cả đường chính và đường bên.

2. Gia hạn cho tỉnh Hưng yên được hoàn trả vốn vay tạm ứng vào 31/8/2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm giúp đỡ và giải quyết. *Thuyen*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở : Tài chính; GTVT;
- KBNN tỉnh;
- Lưu: VP, KTTH; XDCB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Thuyen*  
**Nguyễn Xuân Thới**